



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบประมาณแผ่นดิน)

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะฯ ได้ดำเนินการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณแผ่นดิน วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี รหัสเบิก 60-003 (2) ดังนี้

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	งบประมาณ (บาท)	ประเภท ทุน*
1	แผนงานวิจัย เรื่อง การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทยบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ โครงการวิจัย 1 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจาก ประกายแสด โครงการวิจัย 2 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากชั้น สกัดเมทานอลของต้นปอเจียน โครงการวิจัย 3 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทาง ชีวภาพจากใบและกิ่งของต้นชาเป็ย	รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล อ.ดร.วิภาณุช ไบศล ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ อ.ณรงค์ คชภักดี อ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล	390,000	7
2	การสร้างรูปแบบการสอนธรรมชาติของ วิทยาศาสตร์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาของ ปราชญ์ล้านนาผู้ทรงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น	อ.สมศักดิ์ กำทอง	110,000	7
3	แนวทางการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	อ.ดวงจันทร์ แก้วกวางพาน	110,000	7
4	เชื้อเพลิงอัดแท่งจากการผลิตร่วมของถ่าน ซังข้าวโพดกับถ่านหินลิกไนต์เหลือทิ้งคุณภาพต่ำ	อ.วีระ พันอินทร์ อ.ปัทมา อภิชัย	120,000	7
5	ผลของการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพด้วย Precede Procede Model ในผู้ป่วย NCDs ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกล้วยหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ผศ.ยุพา อภิโกมลกร	70,000	7
รวมงบประมาณ			800,000	บาท

ประเภททุน*

7. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยบูรณาการหรือการวิจัยเชิงพื้นที่ (เฉพาะงบประมาณแผ่นดิน)

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนปฏิบัติตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเคร่งครัด โดยต้องส่งผลงานวิจัยให้คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามรายละเอียดในสัญญาให้ครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำลอง คำบุญชู)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง